
Fundargerð stjórn ÍSS 2023 - 2024

Fundarstjóri: Svava Hróðný      Fundur nr:   9   
Fundarritari:     Rakel   Staðsetning:   Fjarfundur   
Mætt:
Svava Hróðný Jónsdóttir (SHJ)
Ingibjörg Pálsdóttir (IP)
Þóra Sigríður Torfadóttir (ÞST)
Lonni Björg Hansen (LBH)
Rakel Hákonardóttir (RH)
Kristel Björk Þórisdóttir (KBÞ)
Guðrún Brynjólfsdóttir (GB)

Framkvæmdastjóri

Aðrir:      

TEAMS
X☐
X☐
X☐
☐

X☐
X☐
X☐

X☐

Fjarverandi
☐

☐

☐

X☐
☐

☐

☐

Dags : 09/01/24
Frá :     19:02 - 21:28

Næsti fundur:      

Fundarefni

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar 
   Samþykkt

☐ Lokið ☐ Ólokið

2. Nordic Rules
1.a - samþykkt

b- ekki samþykkt

c- samþykkt

d - samþykkt

4. þá verður rætt um Íslandsmót og RIG

Reglan um Íslandsmót séu síðasta föstudag í nóvember sem liggur ekki inn i
desember. RIG 2025 verður síðustu helgi í janúar.

Svava og María bjóða sig fram að fara á Nordic meeting og ræða við Höllu.

Umsjónarmaður:   fulltrúar á nordic meeting  

☐ Lokið ☐ Ólokið

3. Persónuverndarstefna ÍSS
Samþykkt að bíða eftir svari frá Persónuvernd og stefnan samþykkt ef
Persónuvernd setur engar athugasemdir. Ef það koma athugasemdir frá
Persónuvernd þá verða þær sendar á stjórn og lagt aftur fyrir á stjórnarfund.

Umsjónarmaður:   skrifstofa    

☐ Lokið ☐ Ólokið
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4. Skautaþing 2024
dagsetning: 11. maí 2024

staðsetning: nýju aðstöðunni í skautahöll Akureyrar
Kjörnefnd: Þarf fulltrúa úr hverju félagi, senda á Svövu nafn og netfang viðkomandi

Umsjónarmaður:        

☐ Lokið ☐ Ólokið

5. Erindi frá Höllu
Fjallað um málið og samþykkt að halda við fyrri ákvarðanir.

Svava svarar Höllu

Umsjónarmaður:   

☐ Lokið ☐ Ólokið

6. Starfshópur um Unisex keppnisflokka
Tillaga um:
1 úr stjórn
1 af skrifstofu
1 úr tækninefnd
1 úr mótanefnd
1 úr fræðslunefnd
Tillagan frá hópnum þarf að vera komin fyrir stjórnarfund í apríl svo hægt sé að leggja fyrir
skautaþing í maí.

Ingibjörg býður sig fram fyrir hönd stjórnar. Svava sendir á nefndirnar.

7. Um Skautahlaup
1.Þóra ætlar að reikna út hvaða tíma sem þarf og setja niður plan þannig það falli inn í plan
ístíma hallarinnar.

2. Við erum ekki að fá svör við styrkjum. Æfingaworkshop er bundið því að við fáum styrki

3. Verður haldið 10.mars. Það er samþykkt að aðstoða hann með stuðningsbréfi fyrir
styrktarumsókn. Samþykkt að leggja til verðlaunapeningana.

4.María ætlar að vera í sambandi við skautahallirnar.

8. Íslenskir starfsmenn á panel búsettir erlendis
Rætt var um mörk vegna fjárhag sambandsins. Það er óskrifuð regla að íslenskir starfsmenn
eru að fá laun en ekki gistingu og ganga fyrir ef þeir þurfa að uppfylla vinnuskyldu.

Lagt til bjóða íslenskum starfsmönnum sem búa erlendis val hvort þeir vilja fá laun eða
gistingu án launa - samþykkt.

Samþykkt var að ÍSS hafi rými til þess að ráða aðra starfsmenn en íslenska starfsmenn
búsettir erlendis ef kostnaður er of hár ef það kemur ekki niður á vinnuskyldu íslensku
starfsmannanna.

9. Berlin Pair Seminar - María
Samþykkt að hún fari.

Umsjónarmaður:   

☐ Lokið ☐ Ólokið
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10. Önnur Mál

Hvernig gengur með RIG? -RIG gengur ágætlega. Við ætlum ekki að nota sama streymi vegna
kostnaðar, verðum með annað og verðum ekki í sjónvarpinu vegna kostnaðar. Við erum með 91
keppanda og komin með fullmannaðan dómarapanel. En það þurfa allir að minna fólkið í kringum
sig að skrá sig í sjálfboðaliðastörf. Helga Olsen verður með fyrirlestur hjá okkur.

MF: Special olympics vikan verður að veruleika, kominn ístími.

Visiting coach - Verið að skoða dagsetningar betur.

☐ Lokið ☐ Ólokið
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